

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบือ อำเภอดงขี้เหล็ก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอดงขี้เหล็ก และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559

จังหวัดพังงามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศ เช่น ทรัพยากรป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ หาดหินเหล็กไฟ พะยูง ปะการัง และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ เป็นต้น ทำให้จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวสูง โดยเฉพาะพื้นที่ในทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง ดังนั้น เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ใช้มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบือ อำเภอดงขี้เหล็ก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอดงขี้เหล็ก และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 มีผลใช้บังคับ 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา สผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา และการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ การจัดทำแบบสอบถาม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมถึง การนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ ครั้ง แต่การดำเนินการเพื่อการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงตามความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้ว ยังมีการดำเนินงานเพิ่มเติม อาทิ การทบทวนหรือปรับแก้ไขมาตรการในร่างประกาศฯ ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและไม่ขัดแย้งกับมาตรการในกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้ง ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2566 สผ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอกระบือ อำเภอดงขี้เหล็ก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอดงขี้เหล็ก และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 (ขยายครั้งที่ 2) โดยมีสาระสำคัญ คือ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศฯ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (ประกาศกระทรวงฯ ปี 59) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ สผ. ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400